



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ณ วันที่ ๒๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



ติดตาม เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

คณะกรรมการได้ส่งข้อมูลการรวบรวมข้อเท็จจริงในชั้นการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนแก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการจะได้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป

ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ



◆ คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

- ◆ ได้รายงานผลการเข้าร่วมงานสัมมนาสภาองค์กรชุมชนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นและให้กำลังใจพี่น้องสภาองค์กรชุมชนตำบล ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- ◆ การเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อติดตามการขับเคลื่อน "ระบบชุมชนตำบลเข้มแข็ง" ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และการเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเขาพระ อำเภออุ้มถ่อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านเขาพระ อำเภออุ้มถ่อง จังหวัดสุพรรณบุรี

◆ พิจารณาการจัดทำคู่มือฉบับพกพาเพื่อสร้างความเสมอภาคในการรับรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้กำหนดหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” เป็นเรื่องแรกในการจัดทำคู่มือ ซึ่งคณะอนุกรรมการจะได้พิจารณารายละเอียดต่อไป

◆ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยเชิญผู้แทนจากสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SME) มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ แต่การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้มอบหมายให้ผู้แทนสมาพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจ SME จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดส่งมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป



◆ คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ



◆ พิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งกองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยี (ปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา และการระงับเนื้อหา ของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเนื้อหาที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนศูนย์

ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake New Center : AFNC) ทำหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือกำจัดข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

◆ พิจารณาเอกสารชี้แจงการประเมินผลโครงการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเชิญศาสตราจารย์พัชณี เขยจรรรยา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะผู้ร่วมดำเนินการวิจัยโครงการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งได้มีหนังสือชี้แจงการประเมินโครงการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นว่ายังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับวิธีการจัดทำวิจัย และการประเมินผลลัพธ์จากกลุ่มตัวอย่าง จึงเห็นควรเชิญผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

◆ คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

◆ พิจารณารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน โดยเชิญกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชุดชั่วคราวเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะได้นำไปพิจารณาต่อไป



◆ พิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมจากการถูกหลอกลวงให้ทำธุรกิจเจอบเนสส์ และซื้อหุ้นบริษัท ดิงปัก แฟมิลี่ ออนไลน์ โดยได้เชิญผู้ร้องเรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

◆ พิจารณาศึกษากรณีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดค่าบริการสูงกว่าพื้นที่อื่น โดยเชิญอธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทขนส่งเอกชนจำนวน ๓ บริษัท ซึ่งคณะอนุกรรมการขอให้กรมการค้าภายในจัดทำราคาแนะนำอัตราค่าขนส่งสินค้าและพัสดุให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค และขอให้บริษัทขนส่งเอกชนพิจารณาปรับอัตราค่าบริการขนส่งในพื้นที่ห่างไกลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น



การจัดกิจกรรมโครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริงที่..จะทำให้ตื่นรู้”

โดยความร่วมมือของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ความรู้และการจัดกิจกรรมที่จะสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ การรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องการแยกแยะและการรับมือกับปัญหาข่าวปลอม รวมถึงให้ความรู้เรื่องผลกระทบและการรับมือเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ Cyberbullying และการจัดการอารมณ์ของตนในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓





จิตรภาณุ ปันศิริ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ/ ข่าว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิทธิ